
Skipulags- og samgönguráð, dags. 22. apríl 2020: Fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
losun ruslstampa í borgarlandinu (USK2020040043): 

Ruslastampar víða um borgina hafa verið yfirfullir vegna aukinnar umferðar gangandi vegfarenda. 
Óskað er eftir upplýsingum um hvort Reykjavíkurborg ætli að auka losun ruslastampa í 
borgarlandinu? 
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